



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ ๐๗๔-๖๙๙๐๒๓ ต่อ ๑๒๙  
ที่ พท ๐๐๓๒.๓๐๑/๔/๑๘๖ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เรื่อง ขออนุมัติจัดทำและดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนอัคคีภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง พร้อมขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูน

### เรื่องเดิม

คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลปากพะยูน ตระหนักถึงความสำคัญในการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งในอาคารสถานที่ชุมชน และสถานประกอบการทุกแห่ง ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นอันมาก ปัจจัยหนึ่งของอันตราย และความรุนแรงที่เกิดขึ้น มีสาเหตุจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปฏิบัติอย่างถูกวิธี จึงได้กำหนดให้มีการเตรียมการรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้ และป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัย โดยการกำหนดแผนเตรียมรับสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินและวิกฤต ตามแผนงานการซ้อมแผนอัคคีภัยขึ้น

### ข้อเท็จจริง

เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิด เพลิงไหม้ และป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยตลอดจนเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นหรือหากเกิดขึ้นแล้วสามารถระงับได้อย่างรวดเร็ว จึงได้จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาลปากพะยูน พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย ตลอดจนการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และซ้อมแผนอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย สามารถดำเนินการป้องกัน และระงับเหตุจากการเกิดอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการสามารถปฏิบัติการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### ข้อพิจารณา

โรงพยาบาลปากพะยูน พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสถานบริการ ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการของหน่วยงาน โดยผู้จัดทำโครงการ มีการกำหนดงบประมาณรายจ่ายตามโครงการที่เหมาะสมและถูกต้องตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลปากพะยูน ต่อไป

(นางสุภารัตน์ เชาวลิต)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นายพิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี)  
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูน